

Số: 02/BC-BPC

Tuần Giáo, ngày 19 tháng 7 năm 2021

## **BÁO CÁO THẨM TRA**

**Báo cáo của Tòa án nhân dân huyện về công tác giải quyết, xét xử các loại án, việc 06 tháng đầu năm 2021; phương hướng nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm 2021**

Căn cứ Điều 109, 110, 111 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Điều 78 Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015;

Ban Pháp chế HĐND huyện đã tiến hành thẩm tra Báo cáo số 107/BC-TA ngày 09/7/2021 của Tòa án nhân dân huyện về công tác giải quyết, xét xử các loại án, việc 06 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm 2021.

Sau khi thẩm tra, Ban Pháp chế đã thảo luận, thống nhất một số nội dung sau:

### **I. KẾT QUẢ THẨM TRA**

#### **1. Công tác giải quyết xét xử các loại án: Án hình sự, án dân sự tranh chấp, án kinh doanh thương mại, án, việc hôn nhân gia đình**

Ban Pháp chế nhất trí với nội dung trong Báo cáo của Tòa án nhân dân huyện về công tác xét xử các loại án cụ thể: Tòa án nhân dân huyện luôn bám sát các yêu cầu nhiệm vụ chính trị áp dụng đúng đắn các quy định của pháp luật, không kết oan người không phạm tội, không bỏ lọt tội phạm, mức hình phạt tương ứng với hành vi phạm tội của các bị cáo, các phiên tòa xét xử đảm bảo nguyên tắc tranh tụng công khai, dân chủ, đúng pháp luật.

Các vụ án tranh chấp dân sự thụ lý giải quyết đảm bảo đúng quy định của pháp luật trong quá trình giải quyết, Tòa án kiên trì triệu tập các đương sự đến để hòa giải nhằm đảm bảo sự đoàn kết trong nhân dân, phân tích cho các đương sự thấy được quyền và nghĩa vụ của mình để tiến hành thương lượng với nhau về vấn đề cần giải quyết. Thực hiện tốt việc hòa giải trong quá trình giải quyết các vụ án dân sự, đối thoại trong các vụ án hành chính. Tòa án đã tiến hành thụ lý và giải quyết đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không có vụ án nào vi phạm về thời hạn giải quyết.

Công tác xét xử án hình sự thụ lý mới 51 vụ 59 bị cáo, tổng 54 vụ 62 bị cáo (Tăng 7 vụ so với cùng kỳ năm trước). Tỷ lệ giải quyết 40/54 vụ đạt 74,07%; án có kháng cáo 01 vụ 01 bị cáo (bị cáo rút đơn kháng cáo, HĐXX đình chỉ xét xử phúc thẩm); án dân sự tổng cộng 20 vụ giảm 05 vụ so với cùng kỳ năm trước (trong đó



tranh chấp quyền sử dụng đất 10 vụ, tranh chấp hợp đồng vay tài sản 07 vụ, tranh chấp khác 03 vụ). tỉ lệ giải quyết 11/20 vụ đạt 55%; án kinh doanh thương mại cũ chuyển sang 01 vụ đang giải quyết trong thời gian luật định. Trong quá trình xét xử đã tiến hành phân hoá tội phạm với một chính sách nhất quán và rõ ràng, nghiêm trị đối với những đối tượng chủ mưu, cầm đầu, ngoan cố chống đối; khoan hồng đối với những đối tượng thật thà khai báo, ăn năn hối cải, người bị lôi kéo, dụ dỗ. Những bản án, quyết định của Toà án cơ bản đúng pháp luật.

Đối với các vụ án về Hôn nhân gia đình, So với cùng kỳ năm trước tăng 03 vụ, tổng số 126 vụ, giải quyết, xét xử 106/126 vụ đạt 84,1%. Trong công tác giải quyết xét xử án hôn nhân và gia đình tòa án đã tiến hành thủ tục hòa giải phân tích trách nhiệm nghĩa vụ của vợ chồng con cái cần phải có trách nhiệm với nhau hơn trong cuộc sống, trong việc xây dựng hạnh phúc gia đình, phát huy những giá trị đạo đức truyền thống gia đình, đồng thời giáo dục đạo đức lối sống.

## **2. Công tác Thi hành án; xem xét áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại tòa; công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân; công tác hội thẩm nhân dân**

Công tác Thi hành án hình sự đảm bảo thực hiện đúng thời hạn luật định, đạt tỷ lệ cao. Các khiếu kiện được xem xét, giải quyết kịp thời; việc xét, giảm thời gian thử thách án treo đảm bảo đúng pháp luật. Ra quyết định 49 người bị kết án (tù có thời hạn 48; án treo 01). Có 06 người hoãn thi hành án đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, đình chỉ 01 người đang chấp hành án bị chết, trốn chấp hành 01 người bị kết án (đang truy nã).

Áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại tòa thụ lý mới 31 hồ sơ (đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc 23 người, đình chỉ đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc 08 người).

Phối hợp MTTQ Việt Nam huyện dự kiến nhân sự hội thẩm TAND trình tại kỳ họp thứ nhất HĐND huyện bầu được 19 người (tái cử 07 người, bầu mới 12 người); Công tác xét xử được phối hợp chặt chẽ tăng cường nâng cao kỹ năng nghiệp vụ hội thẩm.

## **II. KIẾN NGHỊ**

1. Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm góp phần nâng cao, chất lượng hiệu quả công tác xét xử, không để xảy ra án oan sai, bỏ lọt tội phạm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các đương sự.

2. Kịp thời giải quyết dứt điểm các vụ án trọng điểm; quan tâm đến công tác nâng cao năng lực cán bộ và hội thẩm nhân dân; phối hợp với chính quyền địa phương đưa các vụ án có tính chất giáo dục ra xét xử lưu động.

3. Tăng cường sự phối hợp giữa Tòa án và các cơ quan có liên quan, chính quyền địa phương để tuyên truyền pháp luật cho những người áp dụng các biện pháp hành chính có ý thức tuân theo pháp luật.

Trên đây là Báo cáo kết quả thẩm tra báo cáo của Tòa án nhân dân huyện, tại kỳ họp thứ hai HĐND huyện khóa XXI. Ban Pháp chế kính trình HĐND huyện xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- TT Huyện ủy, HĐND huyện; (Bc)
- UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Ủy viên Ban Pháp chế;
- VP HĐND&UBND huyện;
- Lưu VT, BPC.

TM. BAN PHÁP CHẾ  
**TRƯỞNG BAN**



*Nguyễn Thị Huyền*  
**Nguyễn Thị Huyền**